

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## DIMET – ระยะสั้น ก็ระวุ่นวาย (แฉ่งๆ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิสจั่วหัว...** ก็ไม่รู้อะไรเป็นเหตุอันใด ที่จะเกี่ยวข้องกับข้อความที่จั่วหัวมาให้

เอาเป็นว่า หากให้เกี่ยวกับหุ้น ก็คงจะมีแฉ่งนั่นแหละครับ ไม่ว่าจะเก็งกำไรระยะสั้น หรือปัจจัยระยะสั้น จะมีผลทำให้เกิดการแฉ่งๆ ของราคา ซึ่งนั่นอาจจะมาจากการแฉ่งๆ ของจิตใจนักลงทุน หรือที่เรียกว่าความวุ่นวายในตลาด จิตวิทยาตลาด จิตวิทยาการลงทุน หรือจะอะไรก็ตาม ความวุ่นวายในราคา ย่อมมีให้เห็นแน่ๆ ละ หรือ ถ้าจะลองคิดถึงความวุ่นวายในระยะสั้น เรื่องของ วัคซีน ที่เราๆ ท่านๆ จะต้องฉีดกันให้ได้ครบ 2 เข็ม เกิดการเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนยาขึ้นมามากขึ้น วัคซีนใหม่ละ ความคิดของคนที่ได้คิดจ้อง และจะได้ฉีดเข็มแรกที่ไม่ใช่ตามสูตรที่ออกมาใหม่... เอาไปละนั่น ก็ไม่อยากจะเข็มแรกที่ย้อนนั้น ก็พาลให้ไม่อยากจะฉีดก็ได้ ใจมันจะแฉ่งๆ โหม่งละ... อ้อ นี่เข้ามาเรื่องนี้ได้ใจ เปลี่ยนเรื่องดีกว่าเนอะ เต็มจะเจอข้อหา ไม่เป็นกลางเอา กลับมาที่ความวุ่นวาย หรือ การแฉ่งๆ ของตลาด หรือ SET Index กันดีกว่า ขึ้นมาเสียแรงเลย แม้ว่าวันก่อน ออกอาการเหมือนจะไม่ไหว แต่ที่ไหนได้ วันวานเอาชะดีเลย... หรือว่า แค่เหมือนจะดี ยังไม่ดีจริงๆ อย่างที่มีหลาย ๆ คนคิดไว้หรือเปล่า... ซึ่งเหนือเมฆก็ได้ฉายภาพให้เห็นวิธิตู หรือวิธีคิดในเรื่องของการแฉ่งตัวไว้แล้ว ใน LIVE ทั้งรายการ จักรกระทิง และ ห่อกลับบ้าน ของวันวานไปแล้ว... ซึ่งถ้าจะให้ดี ก็ลองติดตามกันไปทุกวัน เพราะเหนือเมฆจะเอามาดูจังหวะความวุ่นวาย หรือการแฉ่งๆ ของตัวเลข SET Index นี้แหละครับ จะได้มีการหาทางหนีทีไล่ กันได้อย่างทันท่วงที... ระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็ยังต้องกลับมาจับตาดูด้วย จะยังดีอยู่ไหม

**ดูตามเกม...** ก็อาจจะแฉ่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ ในวันนี้ ได้เหมือนกัน เพราะความคิดของแต่ละคน

อาจจะเริ่มไม่เหมือนกันในการขึ้นมา แต่นั่นก็อาจจะแค่ระยะสั้น ถ้าแนวโน้มรวมๆ ยังไม่เสีย ก็ตามๆ ดูไป

**แนวรับ** : ... 0.51-0.49 หรือ **สู้ได้ถึง ไม่ต่ำกว่า 0.47 ไว้**

**เป้าหมาย** : ... 0.70 เป็นเป้าแรก และ **มีลุ้นเป้า 0.80 ได้ด้วย**

Price Chart...(DIMET)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น DIMET...** ถ้าจะเอาความเห็นจริงๆ นั้น ก็ลองๆ เข้าไปดูในกราฟที่เป็นภาพใหญ่ๆ ดูด้วยก็ได้เนะ บางครั้ง อาจจะเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการซื้อและขาย ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้... นอกจากจะแค่อยากเก็งกำไร ระยะสั้นหรือเล่นรอบอย่างเดียว ก็อาจจะมีเผื่อถือไว้ รอขายกันยาวๆ ด้วยก็ได้... ถ้าจะว่ากันตามสัญญาณใน ระยะสั้น ไม่ว่าจะเอาจาก MA. ก็จะได้เป้าหมาย 0.60 หรือ ถ้าจะว่ากันตามรูปแบบโครงสร้าง ก็จะมีเป้าหมาย ที่ระดับ 0.70 และ 0.80... นั่นแปลว่า ระยะสั้นแล้ว การวางแผนการขาย ก็จะต้องตามระดับแนวต้านก่อน ก็ไม่ต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ ต้องไม่เห็นลงมาต่ำกว่า 0.45 ไว้ก่อนด้วย... และที่สำคัญ ไม่ถนัดหุ้นเล็ก ก็ไม่ควรนะ